

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนบاجา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

กระบวนการปฏิบัติงาน/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
-กิจกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ รายงานผลการใช้เงินและ ผลหลังการดำเนินงาน เพื่อให้ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนมี ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล สูงสุดต่อ ผู้เรียน	1.ประชุมชี้แจง การเขียน โครงการให้ คณะครูรับทราบ 2.ตรวจสอบโครงการของโรงเรียนกับเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ จัดสรร	1.การใช้จ่ายงบประมาณ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถปฏิบัติ ตาม ขั้นตอนที่กำหนดมีอุปสรรค ในการดำเนินงาน และมีความล่าช้า	1.เจ้าหน้าที่ แผนงานและ เจ้าหน้าที่พัสดุ มีภาระงาน หลากอย่างและ กระบวนการทำงานล่าช้า ส่งผล ให้การตรวจสอบ การติดตาม และ การรายงานผล การใช้งบประมาณ ไม่ เป็น ปัจจุบัน	1.ประชุมชี้แจง กำหนด มาตรฐาน การปฏิบัติงาน งาน แผนงานและงาน พัสดุ 2.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย คณะกรรมการ กลุ่มบริหาร งบประมาณ	30 มี.ค. 65 นางสาวสาเกียะห์ มะซ็อนิ	ออกคำสั่งโรงเรียน มอบหมาย หน้าที่ และ ความ รับผิดชอบ และ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนบาเจาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ ด้าน ของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
-การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การรายงานผล โครงการ และการ ใช้จ่าย งบประมาณ	1.ประชุมชี้แจง แนวปฏิบัติ ขั้นตอน ในการรายงานผล โครงการ และการ ใช้งบประมาณอย่าง เป็นระบบ ให้กับ คณะครู เจ้าหน้าที่ แผนงาน และ เจ้า หน้าที่พัสดุ	1.การรายงาน โครงการ และการ ใช้จ่ายงบประมาณ ของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องยังไม่ สามารถปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กำหนด มี อุปสรรคในการ ดำเนินงาน และมี ความล่าช้า	1.คณะครู เจ้าหน้าที่แผนงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ มีภาระงานหลาย อย่างและ กระบวนการทำงาน ล่าช้า ส่งผลให้ การ ตรวจสอบ การ ติดตามและการ รายงานผลไม่เป็น ปัจจุบัน	1.ประชุมชี้แจง กำหนด มาตรฐาน การปฏิบัติงาน งาน แผนงานและงาน พัสดุให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ 2.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน โดย คณะกรรมการ กลุ่มบริหาร งบประมาณ	30 มี.ค. 65 นางสาวสาเกียะห์ มะซือนิ	ออกคำสั่ง โรงเรียน มอบหมาย หน้าที่ และความ รับผิดชอบและ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล